

Xây dựng huyện uỷ bốn tốt

HUYỆN ỦY ĐÔNG ANH CHỈ ĐẠO VIỆC MỞ RỘNG DÂN CHỦ ĐỐI VỚI QUÂN CHÚNG

Phan Hồ

Ban tổ chức Trung ương Đảng

Trong quá trình phấn đấu xây dựng huyện uỷ "bốn tốt", kết hợp với xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", thời gian qua, Huyện uỷ Đông Anh đã quan tâm chỉ đạo việc mở rộng dân chủ đối với quần chúng, nhằm phát huy hơn nữa nhiệt tình cách mạng, tinh thần tích cực và tự giác của quần chúng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Huyện uỷ Đông Anh đã nhất trí nhận định rằng, trong mấy năm gần đây, tuy huyện Đông Anh có nhiều tiến bộ trong sản xuất, chiến đấu và chấp hành các chính sách, tuy Đông Anh được xem là một trong những huyện khá của ngoại thành Hà Nội, hiện tượng cán bộ vi phạm quyền làm chủ của quần chúng, hiện tượng cán bộ thiếu dân chủ với quần chúng cả về chính trị và kinh tế, còn xảy ra ở một số nơi, một phần nào đã gây ảnh hưởng tiêu cực đối với mối liên hệ giữa tổ chức đảng và quần chúng.

Phân tích nguyên nhân gây ra hiện tượng thiếu dân chủ với quần chúng, Huyện uỷ thấy rõ rằng, một mặt nhận thức của một số cán bộ, đảng viên đối với công tác vận động quần chúng của Đảng còn mơ hồ (những đồng chí này chưa thấy rõ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chưa coi công tác vận động quần chúng là một trong những phương pháp vận động cách mạng chủ yếu của Đảng), do đó mà chưa xác định được đầy đủ tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng; mặt khác, trong phương pháp công tác và lề lối làm việc của huyện cũng như của cơ sở, còn nhiều biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh. Tuy huyện uỷ viên và cán bộ huyện có xuống cơ sở nhiều, nhưng mới chỉ là đôn đốc công việc trước mắt, chưa thâm nhập vào quần chúng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng để giúp cho cơ sở đảng cái tiến công tác lãnh đạo và chỉ đạo của mình.

Vừa qua, kết hợp với việc nghiên cứu Nghị quyết 126 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cấp huyện và bản tổng kết công tác xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", Huyện uỷ Đông Anh đã chú trọng nâng cao thêm một bước nhận thức của cán bộ huyện và cơ sở về đường lối quần chúng của Đảng, đồng thời đã quy định cụ thể một số chế độ đi xuống cơ sở của huyện uỷ viên và cán bộ các ngành huyện, đề ra yêu cầu là cán bộ xuống cơ sở không chỉ nghe báo cáo của đảng uỷ, chi uỷ mà phải ra đồng ruộng xem xét cách làm ăn của quần chúng, đi vào đội sản xuất gặp gỡ đảng viên, quần chúng để tìm hiểu tình hình, nhất là tìm hiểu những khó khăn, mắc mứu, những tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, thiết thực giúp đỡ cho đảng uỷ, chi uỷ nắm được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng, phát động quần chúng và hướng dẫn quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng.

Trong vòng một năm qua, Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo việc mở rộng dân chủ đối với quần chúng trên một số công tác cụ thể, như:

- dân chủ hoá việc lập kế hoạch sản xuất.
- dân chủ hoá vấn đề phân phối;
- bảo đảm quyền dân chủ thật sự của quần chúng về chính trị.

a) Những năm trước đây, việc lập kế hoạch sản xuất của hợp tác xã là từ trên đội xuống: huyện đưa chỉ tiêu về xã; xã hướng dẫn hợp tác xã xây dựng kế hoạch theo yêu cầu và nhiệm vụ của trên giao, quần chúng chưa được tham gia bàn bạc dân chủ trong việc lập kế hoạch sản xuất, vì vậy kế hoạch xem ra thì tiên tiến, nhưng quần chúng chưa được phát động đầy đủ.

Trong mấy vụ sản xuất gần đây, Huyện uỷ Đông Anh đã chú ý lãnh đạo việc dân chủ hoá kế hoạch sản xuất. Huyện uỷ làm cho đảng uỷ, chi uỷ quán triệt yêu cầu nhiệm vụ chung, phương hướng sản xuất của huyện và của từng vùng, để xã, hợp tác xã dựa vào đó và căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng nơi mà xây dựng kế hoạch sản xuất. Kế hoạch

sản xuất của hợp tác xã được đưa ra cho xã viên tiên tiến của các đội sản xuất thảo luận trước, sau đó chi uỷ lãnh đạo ban quản trị hợp tác xã chuẩn bị đưa ra chi bộ thảo luận trước khi đưa ra đại hội xã viên quyết định. Trong qua trình hướng dẫn hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất, đảng uỷ và chi uỷ đã chú trọng giáo dục cho quần chúng xã viên ý thức làm chủ tập thể, phát động quần chúng tham gia ý kiến vào kế hoạch chung của hợp tác xã; do đó không những kế hoạch sản xuất của hợp tác xã bảo đảm được tính chất tiên tiến và vững chắc mà đến khi thực hiện, quần chúng cũng có nhiều quyết tâm hơn.

Để thực hiện phương hướng sản xuất của Huyện uỷ, trong vụ sản xuất đông - xuân 1966 - 1967, Huyện uỷ Đông Anh đã tổ chức các đoàn đại biểu của hợp tác xã đi học kinh nghiệm tiên tiến của các nơi như: kinh nghiệm trồng khoai lang của hợp tác xã Trung-hoà, kinh nghiệm nuôi cá của hợp tác xã Yên-duyên, kinh nghiệm nhân bèo dậu ở Gia-lâm, v.v... Các đoàn đi học tập dài ngày, cùng ăn, ở và tham gia lao động với quần chúng nơi đó. Khi về xã, các đoàn đều có phương án báo cáo với xã viên: học được gì? áp dụng vào địa phương mình như thế nào? Trên cơ sở đó, ban quản trị hướng dẫn xã viên thảo luận và quyết định. Do cải tiến cách học tập kinh nghiệm tiên tiến theo đường lối quần chúng như vậy, vụ sản xuất đông - xuân vừa qua, quần chúng đã áp dụng kỹ thuật mới một cách tự giác; 15 hợp tác xã khoanh được vùng thả cá, và đang tạo điều kiện vật chất để phát triển nghề cá ở hợp tác xã mình, các hợp tác xã trồng trên 50% diện tích khoai lang theo kỹ thuật Trung-hoà, có những ruộng thí nghiệm đạt trên 20 tấn/héc-ta, năng suất gấp gần bốn lần năm bình thường, góp phần tăng sản lượng khoai lang phục vụ cho đời sống xã viên và cho công việc chăn nuôi ở các hợp tác xã. Các hợp tác xã đều cấy thẳng hàng, chăm sóc kịp thời vụ; riêng bèo dậu đã vớt lên ủ được trên 10.000 tấn và thả ra ruộng được trên 50% diện tích gieo cấy.

b) Một trong những vấn đề mà quần chúng quan tâm nhiều nhất là vấn đề sử dụng tài sản của hợp tác xã và vấn đề phân phối lương thực. Những vấn đề này liên quan đến đại đa số quần chúng, nếu được giải quyết tốt sẽ đẩy mạnh được khí thế cách mạng của quần chúng, bảo đảm cho sản xuất và chiến đấu thắng lợi. Nhờ nhận thức rõ ý nghĩa trên, Huyện uỷ Đông Anh đã quan tâm giải quyết tốt vấn đề tài vụ của hợp tác xã và vấn đề phân phối lương thực trong mấy vụ gần đây.

Bước vào thời kỳ cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, Huyện uỷ đã chủ trương cho đảng uỷ xã lãnh đạo các hợp tác xã cử những nông dân tin cậy cùng với ban quản trị tiến hành thanh toán tài chính của hợp tác xã. Huyện uỷ đã tổ chức huấn luyện cho hàng trăm cán bộ ở xã, hợp tác xã và những xã viên được quần chúng tín nhiệm cử ra để làm nhiệm vụ thanh toán tài chính. Trong một thời gian ngắn hầu hết các hợp tác xã đã thanh toán xong, thu hồi nợ nần được hơn 300.000 đồng (bằng 1/3 tổng số vốn kinh doanh của hợp tác xã). Trong quá trình thanh toán tài chính, có một số cán bộ, đảng viên vướng mắc về tài chính của hợp tác xã, Huyện uỷ đã chủ trương cho các chi bộ đưa ra kiểm điểm trước quần chúng xã viên; do đó quần chúng đã tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của cơ sở đảng.

Vấn đề phân phối lương thực, thực phẩm trong hợp tác xã cũng là một vấn đề lớn, có quan hệ đến việc thi hành nghĩa vụ đối với Nhà nước và đến yêu cầu bảo đảm đời sống của quần chúng. Những năm trước đây, huyện thường điều tra trước ở một số vùng sản xuất rồi tính toán năng suất và giao chỉ tiêu nghĩa vụ xuống cơ sở, đưa cán bộ huyện xuống đơn đốc thực hiện. Theo chỉ tiêu đã được giao, các hợp tác xã cứ việc làm nghĩa vụ, còn bao nhiêu mới phân phối cho xã viên. Với cách làm này, tuy các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với Nhà nước được hoàn thành tốt, nhưng quần chúng chưa thật phấn khởi; có người nói: "Làm nghĩa vụ thì cứ phải làm, còn hợp tác xã cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu".

Để thực hiện quyền làm chủ của quần chúng đối với vấn đề phân phối sản phẩm do quần chúng làm ra, trong mấy vụ gần đây, Huyện uỷ Đông Anh đã kết hợp với nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" giáo dục cho cán bộ, đảng viên tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, một mặt kiên quyết chống mọi biểu hiện quan điểm quần chúng một chiều dẫn đến giấu giếm diện tích, sản lượng, mặt khác chống xu hướng nâng năng suất, diện tích cao hơn thực tế để lấy "thành tích". Trên cơ sở bảo đảm tỷ lệ chênh lệch hợp lý giữa năng suất thống kê với năng suất thực tế. Huyện uỷ chủ trương hướng dẫn cho quần chúng thảo luận và giải quyết một cách dân chủ ba yêu cầu: làm nghĩa vụ với Nhà nước; tích luỹ cho hợp tác xã và phân phối cho lao động. Cách làm này vừa bảo đảm thực hiện được chính sách, vừa điều hoà, phân phối lương thực trong nội bộ nông dân được tốt; do đó quần chúng yên tâm phấn khởi hơn trước, nỗ lực tham gia sản xuất và chiến đấu với khí thế mạnh mẽ hơn.

c) Đi đôi với việc mở rộng dân chủ về kinh tế, Huyện uỷ Đông Anh đã chú trọng chỉ đạo việc thực hiện dân chủ về chính trị đối với quần chúng. Trước hết Huyện uỷ đã giúp các cơ sở đảng xác định rõ vai trò của chính quyền không chỉ là công cụ để bảo đảm việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là công cụ để bảo đảm tốt quyền làm chủ cho quần chúng. Trên cơ sở xác định chức trách của chính quyền huyện và cơ sở, Huyện uỷ đã tiến hành kiện toàn bộ máy chính quyền và giúp cho chính quyền thực hiện đúng chức năng của mình, kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh với quần chúng, vi phạm tới quyền làm chủ của quần chúng.

Để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với Đảng, với Nhà nước và đối với quần chúng và để quần chúng lựa chọn một cách dân chủ những người ưu tú thay mặt quần chúng lãnh đạo các mặt công tác của Nhà nước và của hợp tác xã, Huyện uỷ đã hướng dẫn cho quần chúng thảo luận tiêu chuẩn cán bộ để lựa chọn những người xứng đáng bổ sung

vào các cơ quan lãnh đạo ở xã, hợp tác xã, thường do đảng uỷ dự kiến rồi đưa ra vận động quần chúng bầu, thậm chí còn gò ép quần chúng bầu cả những người mà quần chúng không tín nhiệm. Do đó, sau bầu cử, quần chúng còn có nhiều ý kiến và người được đưa vào cơ quan lãnh đạo cũng thiếu phấn khởi. Tình trạng này đã ảnh hưởng không tốt tới sự nhất trí hành động trong công tác.

Thời gian gây đay trong các kỳ đại hội xã viên để bầu ban quản trị hợp tác xã, cũng như trong kỳ bầu cử hội đồng nhân dân, Huyện uỷ đã chú trọng đề cao quyền làm chủ của quần chúng, chủ trương cho các đảng uỷ chi uỷ tập hợp quần chúng tiên tiến để hỏi ý kiến về mặt nhân sự. Trên cơ sở quần chúng tiên tiến góp ý kiến, đảng uỷ, chi uỷ, đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét và bố trí cán bộ, khi tiến hành bầu cử, Huyện uỷ, đã hướng dẫn cho các cơ sở đảng làm tốt công tác tư tưởng trong quần chúng, giúp quần chúng nắm vững tiêu chuẩn để lựa chọn người mà mình tín nhiệm vào các cơ quan lãnh đạo. Như vậy là quần chúng thật sự được lựa chọn những người thay mặt mình để lãnh đạo công việc nên rất phấn khởi. ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với quần chúng cũng được nâng cao hơn.

Mở rộng dân chủ đối với quần chúng là một vấn đề lớn. Nhờ làm được một số việc cụ thể như trên, Huyện uỷ Đông Anh đã phát huy được khí thế cách mạng của quần chúng; sản xuất, chiến đấu và việc chấp hành chính sách của Đảng vừa qua ở Đông Anh đã thu được nhiều tiến bộ hơn trước.

Gắn với quá trình phấn đấu của toàn đảng bộ nhằm mở rộng dân chủ đối với quần chúng, cán bộ và đảng viên ở Đông Anh cũng được bồi dưỡng sâu sắc thêm về quan điểm quần chúng và phương pháp công tác theo đường lối quần chúng của Đảng. Một số quy định về chức trách, chế độ công tác của cán bộ huyện và cơ sở, được áp dụng nghiêm chỉnh, đã góp phần cải tiến công tác chỉ đạo của các tổ chức đảng, tạo điều kiện

cho cán bộ gần gũi quần chúng hơn, củng cố thêm một bước mối liên hệ giữa các tổ chức đảng và quần chúng.

Xin giới thiệu để các đồng chí cùng tham khảo những tiến bộ và kinh nghiệm của Đông Anh.